



TỪ GIỌNG HÁT EM

NHẠC VÀ LỜI: NGÔ THỤY MIÊN

ĐIỀU DẠNG



Rồi từ giọng hát em chợt vút cao vút cao một trời một
vui tìm bước qua bước qua một lần thật



trời Bài ca thánh đêm vang lên trong ngày dài một nhòai một phận
gần Người ta dấu yêu xin em cho một lời miệt mài trọn đời



đời Ôi biết bao giờ ta dứt hết ừng lời ca em mượn nồng
mình Ta chết theo ngày em cất tiếng nhạc còn buồn xuôi người còn



trong tìm mượn phiền người đem giá băng về
chơi với tìm người...



trên tuổi đã buồn. Rồi ừng ngày tháng...

...người còn xa xôi cho mùa Thu úa tàn



theo. Thấy tiếc nuôi người yêu ơi xin em một lời tạ từ nhau

tình khúc ngô thụy miên - 64



The image shows a musical score for a song in Vietnamese. It consists of seven staves of music, each with a line of lyrics underneath. The music is written in a treble clef with a key signature of two flats (B-flat and E-flat). The lyrics are: "thời cho mta bay ngút ngàn phương trời Ta theo lời hát đó như theo làn mây trời dầm ướt trên bờ mới Trời còn làm mta rơi cho tình mình còn tươi tươi nồng nàn. Còn chờ ngàn kiếp sau một tiếng ca tiếng ca tạ nữ tạ nữ Bà n tay đã như xanh xao đản cuộc tình mù lòa trọn đời mình. Ta vẫn thương người yêu dấu cũ dù hôn chơi với dù nhạc bước lơ lửng rồi Người còn mai sau thời lạc kiếp mãi chờ nhau." The score includes various musical notations such as notes, rests, and triplets, along with chord symbols like Fm, Cm, Eb, Ab, G, G7, C, Am, Dm, E, and E7.

thời cho mta bay ngút ngàn phương trời Ta theo lời hát
đó như theo làn mây trời dầm ướt trên bờ mới Trời còn làm mta
rơi cho tình mình còn tươi tươi nồng nàn. Còn chờ ngàn kiếp
sau một tiếng ca tiếng ca tạ nữ tạ nữ Bà n tay đã
như xanh xao đản cuộc tình mù lòa trọn đời mình.
Ta vẫn thương người yêu dấu cũ dù hôn chơi với dù nhạc
bước lơ lửng rồi Người còn mai sau thời lạc kiếp mãi chờ nhau.

Sheet Từ giọng hát em, file .PDF

"1. Rồi từ giọng hát em, chợt vút cao vút cao một trời một trời"

* Tuyên bố từ chối bản quyền

Sheet Từ giọng hát em của tác giả Ngô Thụy Miên đăng ở đây nhằm mục đích hỗ trợ tập đàn, tập hát giải trí và lưu trữ. Không được dùng sheet cho mục đích thương mại. Bản quyền thuộc về tác giả của bài hát, tác giả của bản phối hoặc tổ chức sở hữu bản quyền bài hát.

TruongCa.com không giữ bất kỳ bản quyền nào.

* Credit

- Tên sheet nhạc: Từ giọng hát em
- Tác giả: Ngô Thụy Miên
- Link lưu trữ Sheet: <https://truongca.com/nhac/6299-tu-giong-hat-em>

Scan mã QR code để tải về bản in chất lượng cao hoặc xem hợp âm và nghe hát mẫu.



Liên hệ & Khiếu nại: để lại lời nhắn tại Facebook chúng tôi
<https://www.facebook.com/messages/t/thuvienbannhac>

Xuất PDF và quản lý API bằng phần mềm của ivoicesoft.com